

Số: 187 /BC-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thi hành pháp luật về “Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số”

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Công văn số 1844/UBND-PC ngày 08/10/2024 của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về “Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số”; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 59-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh¹. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Kết luận số 70-KL-TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo đó, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và truyền thanh - truyền hình tiếp tục được tăng cường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

¹ Công văn số 7994/UBND-TH ngày 30/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 99/KH-UBND 15/7/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/8/2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2030; Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

văn hóa” được đẩy mạnh; phong trào thể dục, thể thao ở các đơn vị, địa phương tiếp tục phát triển; lễ hội văn hóa - thể thao miền núi cấp tỉnh được duy trì tổ chức 02 năm 01 lần, luân phiên ở các huyện miền núi và các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, với các hoạt động văn hóa - thể thao phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số.

2. Tình hình bảo đảm điều kiện

Đã chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp với các địa phương có liên quan kịp thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn chính sách, với mục tiêu khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Chỉ đạo các địa phương thường xuyên sắp xếp, bố trí đầy đủ cán bộ làm công tác văn hoá đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện chính sách và gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện:

- Đã xây dựng thiết chế nhà văn hóa - khu thể thao thôn, trung tâm văn hóa - thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện cơ bản, đồng bộ. Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa cơ sở ngày càng được tiến hành rộng khắp, đạt được nhiều thành tựu; ngày càng phát triển sâu rộng trên khắp các vùng, miền nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các thiết chế văn hóa cơ sở đã tạo điều kiện đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, là một trong những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 180 nhà văn hóa thôn, khu phố, làng, trong đó có 69 nhà rộng của người Bana và người Chăm, 34 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Hrê. Xây mới và nâng cấp 20 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn/làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với kinh phí 14.031 triệu đồng; (trang bị 46 trang thiết bị âm thanh, ti vi; 09 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các thôn/làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Công tác hỗ trợ xây dựng, tôn tạo nhà rộng luôn được các địa phương duy trì hàng năm từ nhiều nguồn vốn;

- Năm 2023, tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định, với sự tham gia của 11 tỉnh khu vực miền Trung, gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày ảnh “các dân tộc thiểu số miền Trung đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Các hoạt động là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ giao

lưu, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của các dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh.

- Việc duy trì và phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số luôn được quan tâm thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống các giải thể thao truyền thống của mỗi địa phương đã được hình thành và duy trì đều đặn hàng năm; trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng đến các môn thể thao như: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền... Cùng với việc tổ chức thi đấu thể thao ở cơ sở, nhiều giải thể thao thành tích cao, hội thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc cũng được tổ chức, tiêu biểu như Đại hội Thể dục thể thao được tổ chức 04 năm/lần, Hội khỏe Phù Đổng 02 năm/lần, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, qua hội thi các vận động viên người dân tộc thiểu số đều đạt thành tích cao ở các môn như: Bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, phóng lao. Hiện nay, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang từng bước xây dựng các thiết chế thể thao, sân bãi phục vụ nhu cầu tập luyện, giao lưu, thi đấu cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tình hình tuân thủ chính sách

Đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời trong thi hành chính sách của các đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện các mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển bền vững; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Nhận thức của người dân về tác dụng, lợi ích của việc tập luyện thể thao với mục đích rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe giúp hạn chế phòng chống bệnh tật ngày càng được nâng cao; thể thao thành tích cao đang dần được quan tâm và chú trọng.

Tiếp tục xây dựng, phát triển phong trào thể dục, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, từ đó phát huy thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đã mang lại những kết quả tích cực trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được cải thiện, việc bảo tồn các giá trị truyền thống được người dân, đồng bào dân tộc thiểu số duy trì và phát triển; tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn tuyến núi ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng củng cố và giữ vững. Tuy nhiên, nguồn lực thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, đặc biệt là các thiết chế văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị Trung ương tiếp tục

quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá thể dục, thể thao nói chung, thiết chế văn hoá thể dục, thể thao ở thôn, làng, tổ dân phố, xã, thị trấn nói riêng phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về “Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Ủy ban Dân tộc để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc;
- Sở VH&TT;
- CVP, PVPTH;
- Lưu: VT, K2.

lhu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh